

สรุปมติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๑	การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาและเสนอให้ประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒	<p>๑. อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑๕๖ คน โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ให้สรุปข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาตามแผนการศึกษา</p> <p>๒) ให้สรุปข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑</p> <p>๒. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ</p>
๕.๒	การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้	
๕.๒.๑	การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิม ลำดับที่ ๑ อาจารย์สุจิตราภา ชัยจรัส เป็น อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันธ์ เนื่องจากอาจารย์สุจิตราภา ชัยจรัส ซึ่งได้ลาออกจากราชการ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๒.๒	การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย (๔ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนลำดับที่ ๑ อาจารย์สุจิตราภา ชัยจรัส เป็น อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ สุพันธ์ เนื่องจากอาจารย์สุจิตราภา ชัยจรัส ได้ลาออกจากราชการ</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๒.๓	<p>การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>๑) ลำดับที่ ๕ จาก อาจารย์ศิริพร พัฒนธนกฤษศิริ เป็น อาจารย์ ดร.ศรินันท์ ถนัดคำ เนื่องจาก อาจารย์ศิริพร พัฒนธนกฤษศิริ ได้ลาออกจากราชการ</p> <p>๒) ลำดับที่ ๖ ตัดอาจารย์มณฑล ตั้งพงษ์ภา เนื่องจากได้ลาออกจากราชการ</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๒.๔	<p>การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ คน ได้แก่</p> <p>๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ๒) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรารุณี มหามิตร ๓) อาจารย์ปุณญาพร พูลบวรรักษ์ ๔) อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร ๕) อาจารย์กุลวดี คตชนะเลขา</p> <p>และให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ คน ได้แก่</p> <p>๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา ๒) อาจารย์วรารุณี มหามิตร ๓) อาจารย์ปุณญาพร พูลบวรรักษ์ ๔) อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร ๕) อาจารย์กุลวดี คตชนะเลขา ๖) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ตะวัน จำปาโพธิ์</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๒.๕	<p>การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) อาจารย์ ดร.สมภารธรรณ ศิโลศรีไช ๒) อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ นิลพงษ์ ๓) อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เสนชัย ๔) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ตะวัน จำปาโพธิ์ ๕) อาจารย์ ดร.เรืองศิลป์ จำปาวงษ์ <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๓	<p>การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การสร้างสรรค์อาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>๑. เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การสร้างสรรค์อาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้สำรวจความต้องการผู้เข้าศึกษาหรือจัดทำเป็นรายงานวิจัย ๒) ให้จัดทำแผนการเรียน จำนวน ๒ แผนการเรียน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) แผนการเรียนสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (๒) แผนการเรียนสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียน ๓) หลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) ให้ระบุอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เช่น นักวางแผนสุขภาพ นักวางแผนอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคอ้วน ๕) ควรจัดทำหลักสูตร ๔+๑ คือ เป็น วท.บ. และ ศศ.บ. ๖) ให้คำนวณจุดคุ้มทุน

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		๒. ให้เสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป
๕.๔	การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓	<p>๑. เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ให้สำรวจความต้องการผู้เข้าศึกษาหรือจัดทำเป็น รายงานวิจัย</p> <p>๒) หลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓) ให้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์</p> <p>๔) ให้สำรวจหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนจาก สถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน</p> <p>๕) ให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๖) ให้ระบุนโยบายที่สามารถประกอบได้ในจังหวัดชัยภูมิและ หลังสำเร็จการศึกษา</p> <p>๗) ให้คำนวณจุดคุ้มทุน</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๕	การขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>๑. เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ให้สำรวจความต้องการผู้เข้าศึกษาหรือจัดทำเป็น รายงานวิจัย</p> <p>๒) หลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>๓) ให้สำรวจหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน</p> <p>๔) ให้ระบุอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา</p> <p>๕) ให้ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้ในจังหวัดชัยภูมิและหลังสำเร็จการศึกษา</p> <p>๖) ให้สำรวจหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่เปิดหลักสูตรเดียวกัน</p> <p>๗) ให้คำนวณจุดคุ้มทุน</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๖	<p>การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ให้สำรวจความต้องการผู้เข้าศึกษาให้เป็นสารสนเทศที่สื่อความหมายได้ง่าย</p> <p>๒) ให้ตรวจสอบรายวิชาเอกมีข้อแตกต่างจากสาขาวิชาเดิมอย่างไร และจุดดึงดูดให้สนใจเข้าศึกษา</p> <p>๓) ควรพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการศึกษา เช่น พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น</p> <p>๔) ควรมีจุดเน้นในการทำตลาดรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นตลาดที่ดึงดูดความสนใจ มีระเบียบและพัฒนาผู้เรียนให้เน้นเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป</p>
๕.๗	<p>ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวทาง การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.</p>	<p>ถือนวาระการประชุม</p>
๕.๘	<p>การขอความเห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)</p>	<p>ลับ</p>